

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã -
Tổ trưởng Tổ Đề án 06/CP thị xã tại Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả
02 năm triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn
và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới**

Ngày 22/3/2024, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn thị xã và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã - Tổ trưởng Tổ Đề án 06/CP thị xã. Thành phần tham dự có: Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, đại diện cấp ủy, chính quyền các phường, thành viên Tổ công tác Đề án 06/CP thị xã và các phường; đại diện các trường học, ngân hàng đóng trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe Công an thị xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện và các ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất; đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã - Tổ trưởng Tổ đề án 06/CP thị xã - Chủ trì buổi làm việc kết luận như sau:

UBND thị xã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án 06/CP của các ngành, đơn vị, địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, kết quả triển khai vẫn còn một số tồn tại như: Đồng bộ hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đạt thấp; việc chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội đạt tỷ lệ thấp, chỉ mới triển khai chi trả qua tài khoản cho 73 trường hợp tại phường Thu Thủy, 06 phường còn lại chưa thực hiện được; kết quả cấp chứng thực bản sao điện tử, thanh toán trực tuyến đạt tỷ lệ thấp...

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương

Người đứng đầu các phòng, ngành, đơn vị, địa phương phải nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, phải có giải pháp cụ thể để thực hiện các nội dung, công việc đã đề ra, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đúng lộ trình của Đề án.

Tập trung khắc phục, xử lý ngay các tồn tại, hạn chế; đồng thời triển khai ngay các giải pháp nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công (kể cả các hồ sơ không thuộc nhóm 25 DVC thiết yếu), nghiêm cấm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC ngoài Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và Cổng DVC quốc gia, đảm bảo **100%** hồ sơ được tiếp nhận trên môi trường điện tử; thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết

TTHC, không để hồ sơ xử lý quá hạn.

Hàng tuần, tháng Văn phòng UBND thị xã phối hợp Công an thị xã tổng hợp số liệu kết quả thực hiện của từng phòng, ngành, đơn vị, địa phương một cách chính xác, cụ thể, có đánh giá tiến độ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, các tồn tại, hạn chế, nhiệm vụ chưa hoàn thành để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo, không để tồn tại kéo dài; đồng thời tổng hợp xây dựng báo cáo của UBND thị xã để báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh theo quy định.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo các phường triển khai quyết liệt việc chi trả qua tài khoản cho các đối tượng chính sách, thực hiện toàn diện trên toàn thị xã.

3. Phòng Tư pháp tập trung chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường triển khai thực hiện có hiệu quả việc cấp chứng thực bản sao điện tử.

4. Phòng Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND và các phòng, ngành, địa phương rà soát lại các trang thiết bị phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại các đơn vị để đề xuất mua sắm trang bị thêm, đảm bảo đủ điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ. Nghiên cứu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện Đề án 06/CP cho thị xã Cửa Lò để cấp cho các đơn vị.

5. Giao Văn phòng UBND tham mưu thành lập Tổ kiểm tra để tiến hành kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, địa phương; thông qua kiểm tra để hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy trình, quy định.

6. Công an thị xã (*cơ quan thường trực triển khai Đề án 06*): Tăng cường công tác tham mưu UBND thị xã để triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nội dung của Đề án 06/CP trên địa bàn thị xã; thường xuyên đôn đốc các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường triển khai thực hiện.

Đối với các nội dung chỉ đạo trên, yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, địa phương triển khai ngay trong tháng 3/2024.

Trên đây là kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã - Tổ trưởng Đề án 06 thị xã tại Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn thị xã và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. UBND thị xã thông báo cho các phòng, ban đơn vị liên quan, UBND các phường và các thành viên trong Tổ đề án 06/CP thị xã được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND TX (b/c);
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan ;
- UBND các phường;
- Các thành viên Tổ Đề án 06 thị xã;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phùng Đức Nhân